



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2555

รัฐโละสต็อกหอมมะลิ พ้อค้ายันข้าวไทยส่งออกยากราคาแพงลิ่ว

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รุมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้อนุมัติให้เปิดระบายข้าวสารหอมมะลิในสต็อกรัฐบาล ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 54/55 แต่ไม่สามารถเปิดเผยปริมาณข้าวที่จะระบายได้ เพราะไม่ต้องการให้กระทบกับราคาตลาดในประเทศ ขณะที่ข้าวขาว ยังไม่มีมีการระบายออกในเร็วๆ นี้ เพราะต้องการให้โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 55 ที่เริ่มเปิดรับจำนำเมื่อวันที่ 1 มี.ค.นี้ สิ้นสุด และรอให้ประเทศผู้ส่งออกรายอื่นส่งออกให้หมดก่อน เพื่อรอให้ราคาข้าวขึ้น

ส่วนการแก้ปัญหาความล่าช้าของการเปิดรับจำนำมันสำปะหลังปี 54/55 นั้น นายบุญทรง สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังของลานมัน และโรงแปง ป้องกันการสวมสิทธิ์รับจำนำ และเร่งเปิดจุดรับจำนำ คาดจะได้ข้อสรุปสัปดาห์หน้า สาเหตุที่ต้องเร่งตรวจสอบสต็อก เพราะลานมันและโรงแปงบางแห่งถ่วงเวลาให้การรับจำนำล่าช้า โดยอ้างว่ารับซื้อมันไปเก็บสต็อกจนเต็มพื้นที่แล้ว และบางรายยังเก็บสต็อกมันเส้นจากโครงการรับจำนำของรัฐบาลเมื่อ 2 ปีก่อน หรือบางรายอ้างว่ารัฐบาลค้างค่าฝากเก็บ ทั้งที่ได้ชำระเรียบร้อยแล้วจนถึงปี 54 “ถ้าตรวจสอบว่า มันเส้นที่รัฐฝากเก็บไม่ครบตามจำนวนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที เพราะถือว่ายกยอกทรัพย์”

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมยังไม่ได้รับแจ้งระบายข้าวหอมมะลิจากรัฐบาล ซึ่งกังวลเรื่องคุณภาพมาก เพราะข้าวเก่าเก็บจะไม่มีกลิ่นหอมแล้ว ส่วนข้าวใหม่ปี 54/55 จะมีปัญหาปลอมปนกับข้าวหอมปทุมธานี อีกทั้งการระบายเพื่อการส่งออกช่วงนี้ ทำได้ยากมาก เพราะราคาข้าวไทยเฉลี่ยตันละ 1,110 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ข้าวหอมมะลิเวียดนามตันละ 580 เหรียญฯ ทำให้ข้าวไทยแข่งขันยาก

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

ส่งออกข้าว 2 เดือนแรกปีนี้ลดลงทุกชนิด

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยในปัจจุบันว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ไทยมียอดการส่งออกข้าวประมาณ 4.65 แสนตัน ลดลงถึงร้อยละ 41.6 หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และหากเทียบปริมาณการส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 55 กับเดือนมกราคมปี 54 ไทยส่งออกข้าวลดลงในทุกรายการ อาทิ ต้นข้าวหนึ่ง ส่งออกลดลงถึงร้อยละ 71.23 และต้นข้าวขาว ส่งออกลดลงถึงร้อยละ 54.04 รวมทั้งต้นข้าวหอมมะลิ ส่งออกลดลงร้อยละ 20.67 เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่หันไปซื้อข้าวขาว และข้าวหนึ่งจากปากีสถาน อินเดีย และเวียดนาม ที่เสนอราคาขายต่ำกว่าไทยมาก โดยไทยไม่สามารถปรับลดราคาเพื่อแข่งขันได้ เนื่องจากราคาข้าวไทยถูกกำหนดราคาด้วยโครงการรับจำนำ โดยเวียดนาม ได้เสนอขายข้าวขาว 5% ต่ำที่สุดในโลกแทนที่ประเทศอินเดีย ในราคา 415 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และยังมีแนวโน้มลดต่ำลงอีก เนื่องจากผลผลิตกำลังจะทยอยออกมาอีก ขณะที่อินเดีย เสนอราคา 445 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนปากีสถาน เสนอราคา 445 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ไทยราคากลับเพิ่มสูงถึง 525 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อว่า การส่งออกข้าว จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จะมียอดส่งออก ทะลุ 5 แสนตันแน่นอน เนื่องจากตลาดประจำในแถบเอเชีย ยังคงมีการสั่งซื้อข้าวหอมมะลิฤดูใหม่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปริมาณจะไม่มากเท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับช่วงนี้ ประเทศอินเดียยังคงมีปัญหาด้านการส่งออกทำให้ไม่สามารถ

ส่งมอบข้าวได้ทันที ทำให้ผู้ซื้อข้าวหนึ่งบางส่วนเริ่มหันกลับมานำเข้าข้าวหนึ่งจากไทย นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยได้ประกาศเตรียมขึ้นภาษีนำเข้าข้าวจึงทำให้ผู้นำเข้าข้าวของไนจีเรีย เร่งนำเข้าข้าวมากขึ้น

ทั้งนี้ มองว่าการส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งปีแรกยังคงชะลอตัว เพราะการส่งออกข้าวไทยได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายส่งออกข้าวของประเทศคู่แข่ง ทั้งอินเดีย ที่ปรับเพิ่มเป้าการส่งออกจาก 2 ล้านตัน เป็น 4 ล้านตัน และเวียดนาม ที่เริ่มเข้ามาทำตลาดข้าวหอมมะลิ ซึ่งจะเป็นการแย่งส่วนแบ่งตลาดเอเชียไปจากไทย โดยได้ปรับเพิ่มการส่งออกข้าวหนึ่งเป็นปีละ 4 แสนตัน และข้าวหอมมะลิ ปีละ 8 แสนตัน รวมทั้งกัมพูชา พม่า บราซิล อูรุกวัย และปากีสถาน ที่เริ่มประกาศนโยบาย ขยายตลาด และเพิ่มปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดรุนแรงมากขึ้น ผู้ส่งออกไทยต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะตลาดข้าวเปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยในปีนี้ ยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าว ไม่ต่ำกว่า 6,500,000 ตัน แต่หากมีสัญญาณที่ดีขึ้น จะมีการทบทวนตัวเลขอีกครั้ง ในช่วงปลายไตรมาสแรกนี้

ที่มา สำนักข่าวไทย

ปชป.จัดเสวนาทะลวงจุดอ่อนจำหน่ายข้าว-มัน

วันที่ 4 มี.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ มีการเสวนาสาธารณะเปิดหู เปิดตา ประชาชน เรื่อง “จำหน่าย-จำหน่าย พืชผลเกษตรไทย” โดยมีนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย-ตัวแทนเกษตรกรชาวนา นายสมบัติ ท้าวสาบุตร ตัวแทนเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง นายนิพนธ์ วงศ์ตระหง่าน อดีตผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าและอดีตนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเสวนา โดยนายประสิทธิ์ กล่าวว่า โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร ชาวนาไม่เคยได้ราคาตามที่รัฐบาลตั้งไว้ เพราะจะอ้างปัญหาความชื้นของข้าว โดยที่ไม่เคยบอกประชาชน พูดแต่ว่าจะได้ตันละ 1.5 หมื่นบาท ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่รวมถึงภาคอีสานอยากให้เอาโครงการประกันรายได้กลับมาใช้แทน

นายสมบัติ กล่าวว่า ปัญหาของโครงการรับจำนำมัน คือไม่มีลานมัน รัฐบาลเพิ่งเริ่มโครงการเดือน ก.พ. นี้ แต่ชาวไร่ขูดมันตั้งแต่เดือนพ.ย.ปีที่แล้ว ทำให้มันกว่าร้อยละ 80 ถูกขูดออกไปแล้ว แล้วเดือน มี.ค.นี้ครบกำหนดต้องใช้หนี้กับ ธกส.อีก ทำให้เกิดการทุจริต เพราะเวลาไปจำหน่ายต้องรอคิว ชาวไร่คนไหนรอไม่ได้ ก็ขายลานมันที่ไม่ร่วมโครงการ แต่ได้เงินเร็วกว่า แล้วยังขายไปประทวนให้กับลานมัน นำไปสวมสิทธิเข้าโครงการอีกทาง ยืนยันว่าโครงการประกันรายได้ดีกว่า เพราะถ้าขายต่ำกว่าราคาอ้างอิง ก็ได้เงินส่วนต่าง เงินถึงมือประชาชนแน่ แถมยังไม่มี การซื้อไปประทวน ที่สำคัญจำหน่ายข้าวไม่มีเพดาน แต่จำหน่ายมันมีเพดาน ถ้าเต็มโควตาก็ไม่รับแล้ว จึงอยากฝากผู้มีความรู้ความสามารถว่า หากจะทำอะไร ควรจะทำก่อนสิ้นเดือนมี.ค. หลังจากนั้นมันเข้าไป

นายชูเกียรติ กล่าวว่า โครงการจำหน่ายข้าวในอดีต มักรับซื้อในราคาใกล้เคียงราคาตลาด แต่ปัจจุบันถูกนำไปผูกติดกับการเมืองมากเกินไป ตั้งราคาแบบไม่สมเหตุสมผล เพราะไปหาเสียงเอาไว้ นักการเมืองอาจจะมองว่าเราเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่ง ควรจะมีสิทธิตั้งราคาขายเท่าไรก็ได้ แต่จริงๆแล้วควรดูราคาให้สมเหตุผล ถ้าราคาสูงไป เขาก็ไปกินสิ่งอื่นที่ทดแทนได้ ที่ผ่านมามีไทยเป็นแชมป์ส่งออกข้าวมา 31 ปี แต่ 10 ปีให้หลังเวียดนามใช้เงินพัฒนาข้าวมากกว่าไทยถึง 10 เท่า ซึ่งไทยเสียตลาดให้กับเวียดนามและกัมพูชาอย่างรวดเร็ว ปีนี้มีโอกาสมากที่ไทยจะเสียแชมป์ เพราะการส่งออก 2 เดือนแรก ไทยส่งออกข้าวน้อยกว่าอินเดีย สมมุติว่าปีนี้ไทยส่งได้แค่ 6-6.5 ล้านตัน อาจจะเสียแชมป์ให้เวียดนามหรืออินเดีย

น.พ.วรงค์ กล่าวว่า การทุจริตจำหน่ายข้าวมี 3 ระยะ 1.จากข้าวไปถึงโรงสี 2.เวลาเก็บข้าวในโกดัง และ 3.เวลาเอาข้าวมาประมูลขาย มีชาวนาในภาคเหนือมาร้องเรียนตน บอกว่าโรงสีจะดูหน้าตาชาวนา คนไหนหน้าตาพอจะรู้เรื่องก็ให้เยอะหน่อย ไม่มีการวัดความชื้นเลย ในภาคอีสานอย่าง จ.บุรีรัมย์ มีชาวนาส่งเอกสารมาให้ตนว่า นำข้าวหอมมะลิไปจำหน่าย ปรากฏว่าถูกโกงทั้งราคาและน้ำหนัก ส่วนจำหน่ายมัน อยากให้ รมว.พาณิชย์ไปทำความเข้าใจ ที่บอกว่าเดือนพ.ค.ปัญหาจะคลี่คลาย เพราะเดือนมี.ค.ชาวไร่ก็ขูดมันมาหมดแล้ว ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายการ

เสวนาน.พ. วรงค์ยังเปิดคลิปการชนมันจากกัมพูชาเข้ามาสวมสิทธิจำหน่ายในไทยโดยรถบรรทุกผ่านด่านชายแดนใน จ. สระแก้ว

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เวลาที่สังคมคงทราบความต่างด้านหลักคิดระหว่างประกันรายได้กับจำหน่ายนั้นว่าเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าอยากจะทำกลับจากโครงการจำหน่ายสินค้าเกษตร มาเป็นโครงการประกันรายได้ ก็เป็นสิ่งที่ดีกับประเทศ

ที่มา เดลินิวส์

ผู้ส่งออกข้าวอ่อน นายกฯ ช่วยเจรจาญี่ปุ่นรักษาตลาด

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีที.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-9 มี.ค.ว่า คาดว่านายกฯจะไปคุยเรื่องของภาคอุตสาหกรรมมากกว่า แต่ก็อยากฝากให้ไปหารือเรื่องการส่งออกข้าวด้วย เนื่องจากแต่ละปีญี่ปุ่นจะนำเข้าข้าวไทยผ่านการประมูลที่เรียกว่า Minimum Access ราว 3 แสนตัน โดยจะเป็นข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด โดยข้าวที่จะนำเข้าต้องผ่านการตรวจสอบเคมีต่าง ๆ กว่า 600 ชนิด ทำให้ต้นทุนในการส่งออกสูงขึ้น จึงอยากให้นายกฯไปช่วยเจรจาให้ญี่ปุ่นลดความเข้มงวดในการตรวจสอบด้วย เช่นเดียวกับเจรจาเรื่องตลาดเพราะระยะหลังมีแนวโน้มว่าญี่ปุ่นจะนำเข้าข้าวจากเวียดนามมากกว่าไทย เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงขึ้นเพราะโครงการรับจำนำข้าว จนอาจทำให้ตลาดข้าวระดับพรีเมียมนี้หายไป

ที่มา มติชนออนไลน์

พาณิชย์ สบช่องตลาดข้าวหอมมะลิไทยที่ญี่ปุ่นโตจลุลย เล็งขยายตลาดข้าวอินทรีย์

นางปราณี ศิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรม และผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีแผนจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม FOODEX 2012 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2555 ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นงานเก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่น มีผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเข้าร่วมงานจากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 2,300 ราย และมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 74,000 คน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่กรมฯ จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และคุณลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก ผ่านการพบปะเจรจากับผู้ประกอบการในแวดวงข้าว โดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภายในงาน พร้อมนี้ได้จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจารักษาและขยายตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ของไทยในงาน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้นำเข้าข้าวที่เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและคำนึงถึงความสำคัญเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยในระดับสูง และให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัย (Food safety) โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ที่นอกจากจะมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์แล้วยังช่วยปรับสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ทำให้ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีการคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวจะสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปี

ขณะเดียวกันการผลิตข้าวอินทรีย์ของไทยเริ่มพัฒนาและมีมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศหรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ประกอบกับมีคุณลักษณะพิเศษมีความโดดเด่นในเรื่องความหอม ความอ่อนนุ่ม และที่สำคัญ เป็นข้าวที่ผลิตโดยไม่มีสารเคมีเจือปน ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในยุโรป เอเชีย สหรัฐอเมริกาและแคนาดา จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับไทยที่จะประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น ซึ่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวไทยน่าจะเป็นสินค้าส่งออกตัวใหม่ที่ต่อยอดจากข้าวหอมมะลิไทยที่มีลู่วางแจ่มใส และเป็น Niche Market ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ก.ส. ยืนยันการรับจำนำข้าวหน้าปีไม่ได้ล้มเหลวแต่เพราะห้าทุ่มทำผลผลิตลด

นายลักษณะ วัฒนาวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวถึงภาพรวมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหน้าปี ประจำปี 2554/2555 ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ตุลาคม 2554 และได้สิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ยกเว้นในพื้นที่ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2555 เนื่องจากเก็บเกี่ยวล่าช้ากว่าภาคอื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายตามกรอบที่วางไว้ว่า เบื้องต้นมีเกษตรกรนำข้าวมาจำนำกว่า 1 ล้านราย ปริมาณข้าวที่เกษตรกรจำนำประมาณ 6 ล้าน 7 แสนตัน เป็นเม็ดเงินประมาณ 120,000 ล้านบาท และจะมีปริมาณข้าวในพื้นที่ภาคใต้มารับจำนำอีกกว่า 4 แสนตัน คาดว่าเมื่อจบโครงการรับจำนำข้าวหน้าปีทั้งหมดแล้วจะมีเกษตรกรนำข้าวรับจำนำกว่า 7 ล้านตัน รวมเม็ดเงินกว่า 130,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยอมรับว่าปริมาณข้าวหน้าปีในปีนี้อาจลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่ปกติผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 22-23 ล้านตัน แต่เนื่องจากปัญหาอุทกภัยส่งผลให้ปริมาณข้าวลดน้อยลง ประมาณ 5-6 ล้านตัน ประกอบกับเกษตรกรได้เก็บข้าวไว้บริโภคประมาณ 3 ล้านตัน จึงส่งผลให้ปริมาณข้าวที่เหลือประมาณ 14-15 ล้านตัน และเกษตรกรส่วนหนึ่งได้นำข้าวไปจำหน่ายตามแหล่งต่าง ๆ เพราะเป็นผลจากราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น จึงมีเกษตรกรนำข้าวมาจำนำเพียง 7 ล้านตัน แต่ยืนยันไม่ถือเป็นความล้มเหลวของการเปิดรับจำนำข้าวในรอบนี้

สำหรับนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกหน้าปี ประจำปี 2555 ที่ได้ดำเนินการรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขเหมือนกับการเปิดรับจำนำข้าวหน้าปี ธ.ก.ส. ได้เตรียมเม็ดเงินรับจำนำข้าวเปลือกหน้าปีไว้กว่า 120,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่เหลือจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหน้าปี ที่ตั้งงบประมาณไว้ถึง 350,000 ล้านบาท แต่ใช้ไปเพียง 130,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกหน้าปีทั้งสิ้นประมาณ 11.1 ล้านตัน ในพื้นที่เพาะปลูก 16 ล้านไร่ทั่วประเทศ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-29 ก.พ. 2555 มีจำนวน 347,916 ตัน มูลค่า 165.256 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 29 ก.พ. 2555 มีจำนวน รวม 617,182 ตัน มูลค่า 318.906 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554

นาย Pham Van Bay รองประธานสมาคมอาหารเวียดนาม เผยแพร่รายงานที่ระบุว่า ยอดส่งออกข้าวของประเทศ ซึ่งถือเป็นประเทศที่ผลิตข้าวมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากไทย อาจอยู่ที่ 1 ล้านตัน ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยดิ่งลง 44.4 % จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว เพราะวาประเทศผู้นำเข้าข้าวหลายรายไม่มีแผนซื้อข้าว

ทั้งนี้ การเก็บเกี่ยวข้าวฤดูหนาว-ใบไม้ผลิของเวียดนามในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแม่โขง จะเข้าสู่จุดสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.เป็นต้นไป และปัจจัยนี้รวมทั้ง การชะลอตัวของยอดส่งออกอาจส่งผลให้อุปทานข้าวในเวียดนามพุ่งขึ้นสูงมาก ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวภายในประเทศร่วงลง

ตัวเลขคาดการณ์ยอดส่งออกในครั้งนี้ อยู่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของภาคอุตสาหกรรมในช่วงปลายเดือน ม.ค.ที่ราว 1.1 ล้านตัน

สมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่า เวียดนามส่งออกข้าว 627,000 ตันในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ โดยดิ่งลง 43 % จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว และส่งออกข้าว 1.8 ล้านตันในไตรมาสแรกของปี 2554

นอกจากนี้ สมาคมอาหารเวียดนามได้ขอให้สมาชิกสมาคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทส่งออกข้าว รักษาความยืดหยุ่นในราคาส่งออกและราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำสุดเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อบริษัทส่งออกและต่อเกษตรกร

เดือนที่แล้ว สมาคมฯ ได้ปรับลดราคาต่ำสุดสำหรับข้าวหัก 25 % ของเวียดนามลงสู่ 420 ดอลลาร์ต่อตันเอฟโอบี จาก 455 ดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้านั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการส่งออก

เทรดเดอร์ ให้ความเห็นว่า ประเทศผู้ซื้อข้าวอย่างเช่นฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย กำลังรอให้การเก็บเกี่ยวข้าวในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงขึ้นไปแตะจุดสูงสุดก่อน เพื่อที่ราคาข้าวจะได้ร่วงลง และหลังจากนั้นประเทศกลุ่มนี้ ก็จะเข้าซื้อข้าว

อินโดนีเซีย เคยประกาศว่า จะนำเข้าข้าว 2 ล้านตันในปีนี้ แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อข้าวใดๆ ส่วนประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นผู้ซื้อข้าวเวียดนามรายใหญ่ ปรับลดยอดซื้อข้าวเวียดนามลงราว 2 ใน 3 ในช่วงต้นปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

ที่มา Riceonline.com และ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

อินโดนีเซีย

นายรุษมาน เฮอร์วานัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่า รัฐบาลอินโดนีเซียปรับเพิ่มราคาซื้อขั้นต่ำจากเกษตรกรเป็น 6,600 รูเปียห์/กิโลกรัม (ประมาณ 727 เหรียญสหรัฐต่อตัน) จากเดิมที่ราคา 5,060 รูเปียห์/กิโลกรัม (ประมาณ 558 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและให้มีสต็อกข้าวที่เพียงพอ

นายเฮอร์วานันกล่าวว่า การปรับราคาข้าวขึ้นต่ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสต็อกข้าว เพื่อป้องกันไม่ให้สต็อกข้าวขาดแคลนจากสภาวะอากาศที่รุนแรง

ด้านนายกิตา เวอร์จิวัน รัฐมนตรีการค้ากล่าวก่อนหน้านี้ว่า อินโดนีเซียวางแผนที่จะนำเข้าข้าว 2 ล้านตันในปีนี้ เมื่อปีที่แล้ว อินโดนีเซียนำเข้าข้าวจากเวียดนาม อินเดีย และไทยเป็นจำนวน 1.8 ล้านตัน

ทั้งนี้ อินโดนีเซียและอีก 3 ประเทศอาเซียนได้เข้าร่วมการจัดตั้งโครงการสำรองข้าว อินโดนีเซียคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ 68 ล้านตันในปีนี้

ที่มา Riceonline.com และ [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](http://สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ))

เกาหลีใต้

หน่วยงาน Korea Agro-Fisheries Trade Corp. เกาหลีใต้จะเปิดการประมูลนำเข้าข้าวจำนวน 94,678 ตัน ในวันที่ 19 มี.ค. นี้ โดยกำหนดซื้อข้าวจากสหรัฐฯ 20,050 ตัน ข้าวจากจีน 33,128 ตัน ส่วนที่เหลือไม่กำหนดแหล่งที่มา (Global Quota) กำหนดส่งมอบภายในเดือน ต.ค. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรของญี่ปุ่น ประกาศว่านโยบายการปลูกข้าวปีนี้ จะสอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ ของปริมาณการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหาร โดยตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารจะได้รับอนุญาตให้มีสารซีเซียมปนเปื้อนได้ไม่เกิน 100 เบคเคอเรลต่อ 1 กิโลกรัม ดังนั้น กระทรวงจะไม่อนุญาตให้เกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ที่เคยให้ผลผลิตข้าว ที่มีสารซีเซียมปนเปื้อนเกินกว่า 500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม แต่เกษตรกรจะได้รับอนุญาตให้ปลูกข้าว โดยมีเงื่อนไขว่าทางการท้องถิ่นจะตรวจสอบผลผลิตในทุกแปลง และข้าวที่ได้ทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีก่อนส่งขาย

ด้านรัฐมนตรีเกษตร ระบุว่า รัฐบาลจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการท้องถิ่นเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยหลุดออกสู่ท้องตลาด

ที่มา สำนักข่าวไทย